

Học và làm theo Bác ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Lương y phải như từ mẫu", thời gian qua, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã triển khai thực hiện nhiều dự án cao. Ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách chuyên môn hệ ngoại chia sẻ: Tôi luôn tâm niệm phải làm tốt công việc chuyên môn của mình, hết lòng với bệnh nhân nên đã phát huy hết tay nghề 15 năm công tác của một phẫu thuật viên, chấp hành việc điều chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải về đây làm việc để nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như góp phần vào sự phát triển của Bệnh viện, nhất là việc triển khai các kỹ thuật mới. Nếu như những năm trước đây, mỗi tuần Bệnh viện chỉ phẫu thuật từ 2 - 3 ca thì đến nay mỗi ngày tôi thực hiện từ 3 - 5 ca, trong đó có nhiều ca khó như cắt túi mật, viêm ruột thừa khó, gây xương phức tạp đều được xử lý tại chỗ, không để xảy ra bất kỳ tai biến nào. Điều này không chỉ giúp nâng cao uy tín cho Bệnh viện mà còn giúp giảm chi phí cho người bệnh.

Ông Ngô Văn Nam, Trưởng khoa Ngoại cho biết: Bản thân tôi và đội ngũ y bác sĩ trong Khoa luôn xác định học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, gắn với nâng cao chuyên môn, y đức, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Vì thế, trong suốt quá trình công tác tôi thấy không có bất cứ một cán bộ y tế nào có thái độ không tốt với bệnh nhân, lúc nào

cũng coi bệnh nhân như người thân và là đối tượng phục vụ trên hết.

Với tinh thần hết lòng vì người bệnh, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự tin tưởng của người bệnh. Bệnh nhân Hoàng Thị Miên cho biết: Tôi bị tai nạn xe máy đã 3 tháng, bị gãy xương đùi ở chân song rất may tôi đã đi khám và được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật ghép da cho tôi. Vì thế tôi không phải chuyển lên tuyến trên, giảm chi phí điều trị và đi lại.

Tại Khoa Mắt, bệnh nhân Trần Thị Xuyên, 83 tuổi, xã Minh Tân cho biết: Từ khi vào khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện tôi luôn nhận được sự quan tâm cũng như phương pháp điều trị thích hợp của các y bác sĩ nên mắt của tôi đã sớm bình phục. Các sĩ, điều dưỡng rất chu đáo, nói chuyện hòa nhã, ngày nào cũng khám, rửa mắt và hướng dẫn tôi nhiệt tình. Vì thế tôi yên tâm ở Bệnh viện một mình mà không cần người thân đến chăm sóc. Tôi cảm ơn các y bác sĩ nhiều lắm.

Hiện nay, bình quân mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương tiếp đón trên 300 bệnh nhân đến khám và điều trị, có 317 giường bệnh, số điều trị nội trú bình quân trên 200 bệnh nhân. Ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo sự hài lòng cho bệnh nhân và người nhà của họ, Bệnh viện đã triển khai nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử, ý thức rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao y đức trong cán bộ, viên chức, người lao động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đang ủy Bệnh viện đã có quy định cụ thể về trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để quần

chúng noi theo; cụ thể hóa nội dung học và làm theo Bác thông qua các phong trào thi đua của ngành như: thực hiện tốt 12 điều y đức; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá, xanh - sạch - đẹp, thực hiện mô hình 5S... Qua đó, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đã chuyển từ "học" sang "làm theo" Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Điển hình như bác sĩ chuyên khoa I Đặng Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp là tấm gương tiêu biểu về lĩnh vực này. Bác sĩ Hùng cho biết: Bản thân tôi luôn rất nhiều việc nhưng đều nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài công việc của Phòng, tôi đã tham mưu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, triển khai công việc chuyên môn trong toàn Bệnh viện, xây dựng chiến lược phát triển Bệnh viện đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Với cương vị Bí thư Chi bộ hệ nội I, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, tôi đã xung phong vào Thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia hội thiện nguyện duy trì phát cho cho bệnh nhân và thành lập các đoàn đi các xã khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí mỗi năm cho 1.200 - 1.500 người.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

THÀNH PHỐ SIẾT CHẶT QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM



Học sinh Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) tham gia trải nghiệm vẽ tranh.

Mặc dù đã có nhiều văn bản siết chặt quản lý việc dạy thêm, học thêm (DTHT) nhưng qua phản ánh của cử tri tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh, trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn còn diễn ra tình trạng DTHT trái quy định. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND thành phố Thái Bình đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm đưa việc DTHT đi vào nề nếp...

Kiểm quyết chấn chỉnh

Cách đây không lâu, trên mỗi cung đường của thành phố Thái Bình không khó để bắt gặp cảnh học sinh tiểu học, THCS "tay xách nách mang" cặp sách, ăn vội vàng đi đến chỗ học thêm cho kịp giờ khi tiếng trống tan trường vang đi. Thậm chí ca học thêm này chưa hết giờ phụ huynh đã xin phép cô giáo cho con ra sớm hơn vài phút để còn kịp chỗ đến chỗ học thêm khác. Đó là hình ảnh trước khi UBND thành phố siết chặt công tác quản lý DTHT trái quy định. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Đây không phải lần đầu tiên thành phố Thái Bình siết tình trạng DTHT trái quy định. Nhưng lần này, UBND thành phố đã vào cuộc quyết liệt, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng DTHT trái quy định. Trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND thành phố quản trị, chỉ đạo chủ tịch UBND các phường, xã, hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Qua đó gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các phường, xã và của ngành giáo dục đối với hoạt động DTHT. UBND các phường, xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các đoàn thể, thôn, tổ dân phố tăng

cường giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương về các vi phạm trong việc DTHT ngoài nhà trường trái quy định trên địa bàn dưới mọi hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tình trạng DTHT trái quy định trên địa bàn. Đối với các thầy cô giáo dạy thêm trái quy định, đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng cố tình vi phạm sẽ điều chuyển sang trường khác. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình hiệu trưởng trường học để xảy ra tình trạng giáo viên dạy thêm trái quy định. Qua một thời gian triển khai quyết liệt, tình trạng DTHT trên địa bàn thành phố đã tạm lắng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Phụ huynh đồng thuận

Việc cấm DTHT trái quy định tràn lan đã góp phần giải tỏa áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh cả về vật chất và tinh thần. Các em học sinh được giảm áp lực bài vở, dành nhiều thời gian hơn để vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội. Phụ huynh cũng giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi "phải" con đi học thêm và tâm lý lo lắng, "chạy đua" tìm đủ các lớp học thêm cho con em mình. Khi mà phụ huynh vẫn còn hết sức hoang mang, các cháu học sinh lại phụ thuộc rất nhiều vào định hướng của cha mẹ thì việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định DTHT trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết, giúp môi trường giáo dục lành mạnh hơn. Chị Nguyễn Hương Linh, tổ 10, phường Trần Lâm chia sẻ: Tôi có 2 con học lớp 2 và lớp 5. Cả 2 cháu đều đi học thêm. Sáng, chiều các cháu học ở trường, tan học là đi học thêm, tuần 4 buổi, ca 5 - 7 giờ. Từ rã tết, các

con không phải ăn vội tại công trường để bố hoặc mẹ chờ đến nhà cô, không còn phải đội mưa chờ đón con và hơn nữa tiết kiệm khoản kinh phí trên 1 triệu đồng tiền học thêm cho gia đình. Chị Trần Thị Huệ, tổ 6, phường Kỳ Bá cũng yên tâm với kiến thức các con tiếp nhận được ở trên lớp và chia sẻ quan điểm: Tôi thấy chủ trương cấm DTHT tràn lan rất hợp lý. Mặt tích cực nhất của chủ trương này là nhà trường và mỗi thầy cô ngày càng phải cố gắng nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy trên lớp, hạn chế tình trạng lớp dạy "cắm chường", "dề dề" kiến thức cho các buổi học thêm. Bởi trường nào, thầy cô nào cũng mong muốn học trò của mình có thành tích tốt, do đó nhất định phải đầu tư hơn ở các giờ học trong trường. Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh Trường THCS Kỳ Bá tâm sự: Được thầy cô thông báo không phải đi học thêm tại nhà nữa, em sung sướng lắm. Tất cả các bạn đều không học thêm nên em thấy yên tâm. Em tự sắp xếp thời gian tự học để cũng cố lại kiến thức học tại nhà vào buổi tối và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Giải pháp bền vững

Nhìn nhận một cách công bằng, DTHT là một nhu cầu chính đáng, đặc biệt là đối với học sinh cấp 2 và cấp 3, khi lượng kiến thức đã mở rộng và phía trước các em có rất nhiều lựa chọn phụ hợp với năng lực, khả năng và điều kiện của mỗi học sinh, mỗi gia đình. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để tăng thêm buổi DTHT trong nhà trường đối với học sinh THCS nhưng phải có

Ông Nguyễn Trọng Phu, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Trưởng ban thanh tra nhân dân phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã tích cực phối hợp với các tổ dân phố kiểm tra, xác minh một số địa điểm DTHT trái quy định trên địa bàn. Cùng với đó, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đã tích cực vào cuộc giám sát việc DTHT; rà soát các điểm cho thuê tổ chức DTHT. Đến nay, cơ bản trên địa bàn phường không còn tình trạng DTHT trái quy định, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Cô giáo Đoàn Thị Loan, Trường Tiểu học Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Chúng tôi ký cam kết với nhà trường và nhận thấy việc DTHT là không cần thiết. Trách nhiệm của giáo viên là bảo đảm kiến thức chương trình đầy đủ cho học sinh. Nếu các em tiếp thu chậm, thầy cô sẽ quan tâm và tìm phương pháp phù hợp giúp các em tiến bộ... Cùng với đó, giáo viên thường xuyên liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh thông qua tin nhắn zalo đối với những em học sinh tiếp thu chậm để cùng phối hợp hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả nhất.

Em Phạm Thị Hoài Anh, lớp 9A, Trường THCS Trần Phú, thành phố Thái Bình



Là năm học cuối cấp, với lượng kiến thức nhiều nên em thấy rất lo lắng và có nhu cầu học thêm các môn Văn, Toán, Tiếng Anh... Hiện chúng em không đi học thêm ở nhà có mà chỉ tập trung học thêm trên lớp. Bản thân em có nhiều thời gian hơn để tự học, tự tìm hiểu kiến thức trên internet. Em mong để thi tốt nghiệp THCS và để thi vào THPT sẽ sát với kiến thức cơ bản, có như thế thì học sinh chúng em không như bố mẹ sẽ không bị áp lực của việc học thêm tràn lan.

sự quản lý chặt chẽ và phân loại học sinh theo đúng quy định; đồng thời, nâng cao chất lượng dạy học trên lớp, nhất là việc rèn học sinh ý thức tự học. Có giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết: Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh DTHT, quán triệt để cán bộ, giáo viên nhà trường thống nhất quan điểm về vấn đề này, tổ chức ký cam kết không dạy thêm ngoài nhà trường. Đồng thời, chỉ đạo thầy cô giáo tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, rèn và hướng dẫn học sinh tinh tự học. Đối với những học sinh thiếu hụt kiến thức và học sinh có nhu cầu nâng cao

kiến thức, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tăng tiết học thêm tại trường để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh. DTHT ở bậc THCS, THPT là nhu cầu thiết thực. Nhưng làm sao để DTHT không trở thành vấn đề tiêu cực. Trước hết, chính phụ huynh và học sinh phải xác định được nhu cầu học thêm cho không nên chạy đua theo bạn mà không biết con em mình cần gì. Trong kiểm tra, thi cử nên thực hiện "học gì thi nấy" để học sinh bám sát chương trình, không phải "chạy số" đi học thêm. Và hơn hết, Sở Giáo dục và Đào tạo cần sớm có hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong chỉ đạo DTHT trên địa bàn toàn tỉnh.

MINH NGUYỆT



Kiểm tra mắt cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

THUY THÚY

"Ánh sáng" của người khiếm thị

Vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm là chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với các đối tượng yếu thế nói chung, người khiếm thị nói riêng. Sau 30 năm triển khai thực hiện chương trình (1992 - 2022), nhiều người khiếm thị trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trao "cần câu"...

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắm, xã Thụy Liên (Thái Thụy) có hoàn cảnh rất khó khăn. Cả hai vợ chồng ông đều là người khiếm thị, cuộc sống của gia đình bấp bênh. Quyết tâm không là gánh nặng cho vợ con dù đã mất đi ánh sáng, năm 1998, ông Thắm đã vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi. Ông Thắm chia sẻ: Từ ngày được vay vốn, tôi đã đầu tư chăn nuôi ngày trên mảnh đất của gia

đình mình. Con trai tôi cũng không phải đi làm thuê xa nhà mà ở nhà tăng gia sản xuất cùng tôi. Sau lần vay vốn đầu tiên sản xuất hiệu quả, với sự giúp đỡ của Hội Người mù huyện Thái Thụy, gia đình tôi được tạo điều kiện vay vốn trong những năm tiếp theo. Từ số vốn vay của quỹ quốc gia về việc làm và tích góp của gia đình, năm 2015, gia đình tôi đã mở rộng trang trại rộng hơn 1ha. Hiện tại, gia đình tôi nuôi hơn 20 con bò, 5 con dê, 20 cặp chim bồ câu, hơn 10 con lợn và thả cá. Trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu lãi khoảng 100 triệu đồng từ mô hình trang trại, có của ăn của để, kinh tế ổn định.

Cũng như gia đình ông Thắm, nhờ chương trình vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm, chị Bùi Thị Thời, thành phố Thái Bình đã mạnh dạn mở cơ sở dịch vụ tắm gội, phát triển kinh tế. Chị Thời bộc bạch: Biết hoàn cảnh

gia đình tôi khó khăn nên Hội Người mù thành phố đã hỗ trợ cho vay vốn từ nguồn quỹ với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế. Giờ đây, kinh tế gia đình tôi rất ổn định, cơ sở dịch vụ tắm gội của tôi tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động là người khiếm thị.

Những năm qua, không chỉ có gia đình ông Thắm, chị Thời mà nhiều người khiếm thị trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay của quỹ quốc gia về việc làm. Có vốn, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư làm trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tiêu biểu như ông Lại Hồng Diệu (Vũ Thư), ông Trần Thăng Mẫn (Hưng Hà), ông Phạm Văn Tân (Tiền Hải)... thu lãi mỗi năm từ 70 - 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số hội viên trẻ tuổi sau khi được học nghề tầm quýt đã mạnh dạn mở cơ sở dịch vụ, tạo việc làm cho nhiều người

kiếm thị, thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng, tiêu biểu như anh Phạm Ngọc Khuê, Phạm Văn Cường (Kiến Xương); chị Nguyễn Thị Tiến (Đông Hưng)...

...tạo cơ hội đổi đời

Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Hiệu quả của chương trình vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm dành cho người khiếm thị là rất lớn. Nhờ nguồn vốn này, kinh tế của gia đình người khiếm thị không chỉ phát triển, mà tư duy, nhận thức của người khiếm thị đã có nhiều thay đổi, không trông chờ ỷ lại như trước đây. Có vốn, người khiếm thị làm ra của cải vật chất, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội. Từ đó, đời sống của người khiếm thị được cải thiện, nhiều người xóa được đói, giảm được nghèo và vươn lên có cuộc sống ngang với mức sống

trung bình của người dân địa phương.

Hội Người mù tỉnh hiện có 2.376 hội viên với 217 chi hội, trong đó 9,5% hội viên thuộc diện hộ nghèo, 8,5% hội viên thuộc diện hộ cận nghèo. Những năm qua, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình để chăm sóc, giúp đỡ hội viên, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hỗ trợ vốn vay cho người khiếm thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong 30 năm (1992 - 2022), các cấp hội đã phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội, các đơn vị cho vay vốn lập 480 dự án cho 13.737 lượt người vay với số vốn quay vòng là hơn 36,2 tỷ đồng. Tất cả các dự án đều được giải ngân nhanh gọn và thu hồi vốn đúng kỳ hạn, không có vốn thất thoát, tồn đọng.

Để bảo đảm nguồn vốn đến tận tay người khiếm thị, các cấp hội đã đến tận nhà hội viên để khảo sát, hướng dẫn cách thức vay vốn, đồng thời mở các lớp tập huấn để tư vấn cho hội

viên cách sử dụng đồng vay hiệu quả. Thường xuyên phổ biến những quy định, điều kiện, mục đích vay vốn tới từng hội viên. Theo dõi, nhắc nhở người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đồng đốc người vay trả vốn đúng thời hạn. Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết thêm: Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm cho người khiếm thị, các cấp hội người mù trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác

tuyên truyền ý nghĩa và mục tiêu của chương trình với phương châm: Giáo dục, động viên người khiếm thị vươn lên dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ngành và chính quyền địa phương. Tiếp tục điều tra, khảo sát tình hình đời sống và nhu cầu vay vốn của hội viên. Phối hợp chặt chẽ với ngành lao động - thương binh và xã hội, các đơn vị cho vay vốn điều kiện thuận lợi để người khiếm thị vay vốn từ quỹ quốc gia

về việc làm đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, bảo đảm 100% hội viên trong độ tuổi lao động có nhu cầu được vay vốn. Kịp thời bám đường, tôn vinh những tấm gương hội viên làm kinh tế giỏi từ nguồn quỹ. Quỹ quốc gia về việc làm đã trở thành "ánh sáng" của người khiếm thị, giúp người khiếm thị xóa bỏ tự ti, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THUY HOÀI



Nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm đã giúp gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắm, xã Thụy Liên (Thái Thụy) phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.